

Tập làm văn lớp 2 **Tả về trường, lớp em** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

*5 mẫu bài văn **Tả về trường, lớp em** lớp 2*

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả về trường, lớp em** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu bài văn **Tả về trường, lớp em lớp 2 số 1**

Em tên là Phạm Trung Hải, em đang học lớp 3A, trường Tiểu học Lộc Châu. Lớp học của chúng em nằm trên lầu 2 khá rộng rãi và thoáng mát. Ngay phí ngoài hiên lớp học có cheo vài chậu hoa nhìn rất đẹp mắt, phía bên trong lớp học được sơn màu vàng nhạt. Phía cuối lớp học có treo vài bức tranh, khẩu hiệu về học tập. Trường em đã xây lâu rồi nên không còn mới nhưng vẫn khang trang, sạch sẽ. Ngoài sân có nhiều cây phượng che bóng mát cho chúng em vui chơi, sân trường rộng rãi được lát bê tông rất sạch sẽ. Những luống hoa và cây cảnh được trồng xung quanh trường. Phong trào học tập của trường em hăng say và sôi nổi. Các thầy cô giáo thương yêu học sinh, chăm sóc và dạy bảo học sinh tận tình. Ở trường, em cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hào hứng học tập. Em yêu trường, lớp, cô giáo và các bạn của em. Em luôn cố gắng học tập chuyên cần, vâng lời thầy cô và đoàn kết với các bạn.

Văn mẫu lớp 2 **Tả về trường, lớp em số 2**

Ngôi trường mà em đang theo học là trường Tiểu học Quảng Khê, Trường của chúng em rộng rãi và thoáng mát. Đi từ phía cổng vào các bạn sẽ thấy hàng cau được trồng ngay ngắn cùng những lá cờ đủ màu sắc bay phấp phới. Bước vào phía trong sân trường, là khoảng sân rộng để chúng em vui chơi và tập thể dục được lát gạch sạch sẽ. Trường có 2 dãy nhà học 2 tầng khang trang sạch sẽ, phía sau có sân cỏ để chúng em chơi bóng và học những tiết học thể dục. Phía dưới những tán cây cổ thụ cao lớn là những chiếc ghế đá, chúng em hay ngồi chơi với nhau trên những chiếc ghế này. Căn phòng phía bên phải của trường là thư viện đây là nơi em thích ghé nhất mỗi khi ra chơi, ở đây em được đọc những câu chuyện hay như chuyện cô Tấm, anh Khoai, Thạch Sanh, chuyện về chị Võ Thị Sáu.....Các cô giáo trường em cô nào cũng hiền và dễ thương, các cô mặc áo dài rất đẹp, cô rất tận tình chỉ bảo chúng em học bài. Em rất thích học ở trường đặc biệt là những buổi chúng em cùng với các cô trồng cây, tưới nước cho cây, chăm sóc cây, nhìn những chiếc cây nhỏ lớn lên từng ngày em thấy chúng giống chúng em quá. Mỗi ngày đến trường với em là một ngày vui. Em rất yêu quý ngôi trường của em.

Văn mẫu **Tả về trường, lớp em lớp 2 số 3**

Nằm ngay trên đường quốc lộ đó là ngôi trường của em, trường tiểu học Lộc Sơn 1, ngay phía ngoài cổng trường là những cây xanh nhỏ xinh xắn được trồng bao quanh tường nhìn rất đẹp, phía trong sân trường được lát bê tông sạch sẽ, trường em có nhiều cây cổ thụ che bóng mát, chúng em thường vui chơi dưới những tán cây này, trường của chúng em là các dãy nhà hai tầng được sơn màu vàng nhạt, phía ngoài hành lang mỗi lớp đều có treo những chậu hoa cảnh nhỏ nhắn dễ thương, em cùng các bạn rất thích chăm sóc những cây cảnh này. Các cô giáo trường em

thường mặc những bộ áo dài rất đẹp. Em rất thích đến trường, ngày nào cũng mong đến trường sớm để chơi cùng các bạn. Em yêu trường em cùng cô và các bạn rất nhiều.

Bài văn mẫu lớp 2 Tả về trường, lớp em số 4

Trường Tiểu học em đang theo học nằm ở ngay mặt đường lớn tấp nập người lại qua. Cổng trường rộng, bằng sắt dày, được sơn màu xanh lam. Trên đó nổi bật dòng chữ "Trường Tiểu học Võ Thị Sáu". Bước qua cánh cổng vững chãi như người từng trải ấy là tới sân trường cũng rất rộng lớn. Sân trường đồ bê tông phẳng lì với những bóng cây bàng, cây phượng to lớn rợp bóng che mát. Dưới mỗi tán phượng, tán bàng là những hàng ghế đá để chúng em ngồi nghỉ ngơi, thư giãn. Trường được xây ba tầng, quét vôi màu vàng tươi như màu nắng mới. Trường có mười hai lớp học với đầy đủ các trang thiết bị dạy và học. Khu phía tay phải tầng một là dành cho phòng Hội đồng và Ban giám hiệu. Đứng từ lan can nhìn xuống, khuôn viên trường đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Hòn non bộ nước róc rách chảy trong khe đá. Vườn hoa trường đa dạng các loài hoa đang tỏa hương thơm ngát. Lũ ong chăm chỉ ngày ngày tìm hoa hút mật. Xa xa là một sân cỏ nhỏ để các bạn nam chơi đá bóng, bóng bàn. Nếu đứng từ trước sân nhìn thẳng lên các lớp học, em dễ dàng thấy lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong gió. Ở cạnh đó gắn các khẩu hiệu "Tiên học lễ - Hậu học văn" hay "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" như tiếp thêm động lực cho chúng em cắp sách tới trường. Em rất yêu quý trường em.

Bài văn mẫu hay Tả về trường, lớp em lớp 2 số 5

Năm nay em đã lên lớp 2 và đang theo học tại một ngôi trường Tiểu học ở gần nhà, em yêu trường lắm nên thỉnh thoảng em cùng với đám bạn của mình đi khám phá ngôi trường của mình. Từ xa nhìn lại, ngôi trường đứng sừng sững đầy trang nghiêm và lộng lẫy với những bức tường vàng nổi bật. Trường có ba dãy nhà lớn, mỗi dãy có ba tầng. Ở mỗi dãy nhà, các lớp học đều được trang bị một cách cẩn thận chu đáo và hầu hết đều có các dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc dạy và học tập ở trên lớp như: phấn bảng, quạt trần, đèn điện, máy chiếu, bàn ghế... Sân trường được lát gạch đỏ tươi rất đẹp. Trên sân có trồng rất nhiều các loại cây khác nhau như cây bàng, cây phượng, cây bằng lăng... Cây nào cũng đều cao to tỏa bóng mát xuống sân trường cho chúng em vui chơi. Em rất yêu và tự hào về trường em lắm.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả về trường, lớp em lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.